



“69 รางวัล Thailand Energy Awards” สุดยอดรางวัลพลังงานไทย 2018

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 สะท้อนความสำเร็จด้านบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายพลังงาน 4.0



โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2018 ซึ่งมีรางวัลทั้งหมด 69 รางวัล และได้กล่าวว่า “การพัฒนาพลังงานทดแทนถือเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อยกระดับในเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมที่นำมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศ”

ด้านนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า งานประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ มีจำนวนทั้งสิ้น 69 รางวัล จากผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 268 ราย ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการลดใช้พลังงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

นอกจากนี้นายประพนธ์ วังษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ **ด้านพลังงานทดแทน** ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 17 รางวัล **ด้านอนุรักษ์พลังงาน** ได้รับรางวัลดีเด่นจำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล **ด้านบุคลากร** ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล **ด้านพลังงานสร้างสรรค์** จำนวน 1 รางวัล และ **ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน** จำนวน 9 รางวัล

แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนประสบความสำเร็จอีกประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน 25 ผลงาน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงการ ASEAN Energy Awards 2018 ซึ่งผู้ประกอบไทยได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีดังกล่าวจำนวน 10 รางวัล / รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 6 รางวัล / และรองชนะเลิศอันดับสอง 5 รางวัล โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเข้ารับรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดผลงานของผู้ได้รับรางวัลได้ที่ www.thailandenergyaward.com

